

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๐๓๐๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. คำถาม - คำตอบ (Q&A) มาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท (๓ เดือน) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบชุดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๒ ซึ่งมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) (มาตรการชดเชยรายได้ฯ) เป็นมาตรการหนึ่งภายใต้ชุดมาตรการดังกล่าว โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม เป็นต้น ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบคัดกรองข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้ฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

๒. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครแจ้งประธานกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ เตรียมการสนับสนุนการลงพื้นที่ของ “ทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอ” (บุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง) และประสานการปฏิบัติร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) สำหรับจังหวัดชลบุรี ให้แจ้งเมืองพัทยาดำเนินการดังกล่าวด้วย

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

โทร.๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔ ผู้ประสานงาน นางสาวนัญญา งามถ้วน